



## กมธ. การศึกษา วุฒิสภา พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ พิจารณาโครงการเดินทางศึกษาดูงานและจัดเสวนาของคณะกรรมาธิการ



เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ โดยมี นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

- ◆ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา

นางกอบกุล อากาภร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมการจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการรับฟังความคิดเห็นใน ๔ ประเด็น ได้แก่ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และประเด็นการปฏิรูปการศึกษาของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่



นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาเตรียมความพร้อมการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดประชุมรับฟังชุดผลการวิจัยทางการศึกษาของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาดูงานการเตรียมการร่วมมือกันพัฒนางาน ด้านการศึกษา การสร้างคุณภาพชีวิต และการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า และสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม และสร้างโอกาสในการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ



◆ **พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

นายเจลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ซึ่งได้มีการพิจารณาร่างโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาสันทัดพิทยาโมเดล” เพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชน และบุคคลที่หลุดจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้จะนำไปจัดทำรายงานผลการพิจารณาการศึกษา เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อวุฒิสภาและส่งต่อไปยังรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป



◆ **พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา**

รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ได้มีการพิจารณาศึกษาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกำลังคนเข้าสู่อาชีพ พิจารณาศึกษาแนวทางในการผลิตและการพัฒนาครูอาชีวศึกษาในยุค ๔.๐ และได้มีการพิจารณาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท โดยมีเป้าหมายต้องการให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในพื้นที่เป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้กับกลุ่มประชาชนหรือเกษตรกรในพื้นที่ ให้มีรายได้เพิ่มและได้วุฒิบัตรเพิ่ม สร้างและพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่การเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพผลิตเป็น ขายเป็น แปรรูปเป็น (Smart Farmer) เพื่อสร้างเกษตรกรมืออาชีพให้มีความมั่นคงและยั่งยืน



◆ **พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน**

นายอน กาจกระโทก เลขาธิการคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน ได้กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ได้มีการพิจารณา (ร่าง) รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีสมรรถนะสูงในบพที่ ๑ บพที่ ๒ บพที่ ๓ และบพที่ ๔ ซึ่งจะต้องมีการปรับถ้อยคำและเนื้อหาให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฉบับดังกล่าวต่อไป



นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานและการจัดเสวนา เรื่อง “สรุปบทเรียนการลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ โดยนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา กับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันด้วยศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่ไปยังกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๙ ถึงวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

